



**ผลงานดีเด่น**  
**สาขาการบริหารจัดการ**  
**พลเอก สิงหา เสาวภาพ**

**ประวัติโดยย่อของ พลเอก สิงหา เสาวภาพ**

วัน เดือน ปี เกิด ๒๓ สิงหาคม ๒๔๗๓

ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

คู่สมรส พันเอกหญิง คุณหญิง อัจฉรีย์ เสาวภาพ

ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๔ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

มัธยมศึกษา โรงเรียนรัตนราชบุรีบำรุง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

หลักสูตรทางทหาร ได้แก่ หลักสูตรผู้บังคับหมวดเสนารักษ์ หลักสูตรกระโดดร่มจู่โจม

โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ หลักสูตรครุวิชาทหารบกพิเศษและส่งกำลังทาง

อากาศ หลักสูตรผู้บังคับกองพันเหล่าทหารแพทย์ หลักสูตรเสนาธิการทหารบกเร่งรัด

ชุดที่ ๕ และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๖

หลักสูตรทางการแพทย์ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ณ

โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Principle of administration ณ

โรงพยาบาล American University สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Post Graduate in

Urology Pennsylvania สหรัฐอเมริกา และหลักสูตรพยาธิวิทยาระบบทางเดิน

ปัสสาวะ ณ Armed Forces Institute of Pathology สหรัฐอเมริกา

ปริญญาคุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย

รามคำแหง

**ประวัติรับราชการ และตำแหน่งในอดีต**

รองผู้บังคับหมวดและผู้บังคับหมวดกองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

ศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยหัวหน้ากอง และหัวหน้ากองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
ผู้อำนวยการศูนย์ผู้อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
ประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตราพลเอก)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

มหาวชิรมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๑

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. ๒๕๓๖

พลเอก สิงหา เสาวภาพ เริ่มชีวิตการทำงานที่ท่าประโยชน์แก่สังคมตั้งแต่สำเร็จการศึกษา  
แพทยศาสตรบัณฑิต โดยการเป็นแพทย์ประจำบ้าน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเมื่อเข้ารับราชการ  
ทหาร พลเอก สิงหา เสาวภาพ ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้นำหน่วยตั้งแต่หน่วยทหารขนาดเล็ก ระดับหมวด  
เรื่อยมา จนเป็น รองผู้บังคับกอง หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารขนาดเล็ก จน  
กระทั่งโรงพยาบาลทหารขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพบก ผู้อำนวยการสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียว  
ในประเทศไทย คือวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และดำรงตำแหน่งสูงสุดของหน่วยสายแพทย์  
ทหารบก คือ ตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ก่อนจะจบชีวิตรับราชการที่ตำแหน่งประจำสำนักงานผู้บังคับ  
บัญชา (อัตราพลเอก)

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง พลเอกสิงหา เสาวภาพ เป็นผู้นำที่สมควรแก่การยกย่อง  
อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นผู้นำ การวางตัวที่เหมาะสม การเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ใต้บังคับ  
บัญชาการให้ความดูแลเอาใจใส่ ให้ความเป็นกันเอง และด้วยความที่เป็นคนมีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่สุภาพ  
อ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ท่านเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาหลายระดับทั้งในหน่วยสายแพทย์ หรือ  
แม้แต่ผู้บังคับบัญชาจากต่างเหล่า ตลอดจนข้าราชการพลเรือน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเห็นได้จากการได้รับความ  
ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งทั้งในส่วนราชการหรือในภาคเอกชน อาทิ การได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธาน  
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ถึง ๕ สมัย ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ ประธาน  
กรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ประธานคัดเลือกลูกกตัญญู เนื่องในวันแม่แห่งชาติ หรือการ

ร่วมจัดตั้งกองทุนถาวร พันเอกหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาค ในกองทุนพระราชทาน ช่วยเหลือการศึกษา เด็กยากจนในชุมชนแออัดและชนบท ซึ่งได้รับเงินจำนวน ๔๒๘,๕๐๐ บาท และงานอื่นๆ อีกมากมาย

พลเอก สิงหา เสาวภาค เป็นต้นแบบหรือเป็นผู้วางรากฐานในการพัฒนาหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริการที่จัดทำขึ้นในกองทัพ หรืองานอื่นๆ ซึ่งยังคงประจักษ์ให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิ การจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีให้นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ และผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เสนอและรับทราบผลงานวิจัยทางด้านสังคมสงเคราะห์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานวันเอดส์โลก การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการและสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ยากจนในชุมชนต่างๆ ในโอกาสที่สำคัญๆ เป็นต้น นอกจากนี้ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ริเริ่มก่อตั้ง “ศูนย์วิทยุ ช่วยมงกุฎ” ขึ้นซึ่งนับเป็นความสำเร็จในด้านการติดต่อสื่อสารของโรงพยาบาล ทำให้การติดต่อ หรือติดตามแพทย์ทำได้อย่างรวดเร็ว และภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ขยายผลไปยังหน่วยทหารและโรงพยาบาลทหารทั่วประเทศ ส่งผลให้การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับช่วงเวลานั้นกองทัพไทยมีภารกิจในการปราบปราม ผู้ก่อการร้าย งานวิทยุช่วยมงกุฎ มีส่วนช่วยลดอัตราการสูญเสียกำลังพลได้อย่างมาก สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในศูนย์วิทยุช่วยมงกุฎ คือในการเสด็จแปรพระราชฐานไปยังต่างจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงใช้เครือข่ายการสื่อสารนี้รับส่งถามถึงเหตุการณ์ต่างๆ เป็นประจำ งานด้านการแพทย์สนาม ท่านได้ริเริ่มจัดสร้างรถผ่าตัดเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อให้หน่วยแพทย์ได้ออกปฏิบัติงานใกล้เขตแนวปะทะได้มากที่สุด โดยการดัดแปลงมาจากรถบัส ซึ่งถือเป็นรถผ่าตัดคันแรกของประเทศไทย

ด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุ ในช่วงที่ พลเอก สิงหา เสาวภาค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ริเริ่มให้มีการก่อสร้างอาคารสำหรับเป็นศูนย์อุบัติเหตุขึ้นเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยเสนอแนวคิดแก่ พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก และเกิดเป็นอาคาร “ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก” ขึ้นโดยมิได้ใช้งบประมาณจากกองทัพบก จากนั้นก็ได้ผลักดันให้เกิดการก่อสร้างอาคาร “สมเด็จพระเจ้า” ขึ้นเพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการรับผู้ป่วยบุคคลสำคัญต่างๆ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

ภารกิจที่เป็นคุณูปการแก่เหล่าทหาร แพทย์อีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาโรงเรียนนายสิบเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ให้สามารถผลิตนักเรียนนายสิบได้ปีละ ๒๐๐ นาย เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังพลทางการแพทย์ในขณะนั้น ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล และได้จัดให้มี “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทหารผู้ที่มีความเสียหาย” ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายเทิดทูนเกียรติ ในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระนามของพระองค์ท่านให้เป็นชื่อของโรงพยาบาล